

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ)	กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริชรา ประสิทธิ์ปานวัง)	กรรมการ
๔. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี)	กรรมการ
๕. คณาจารย์ประจำ (นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต)	กรรมการ
๖. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (นางณลภัส ปัญญาวงศ์)	เลขานุการ
๗. นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุตมอังกูร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)	กรรมการ
๒. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร)	กรรมการ

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

-ไม่มี-

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ เจนดง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ทราบ

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย จัดโดย ศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Nanning, Guangxi, China) โดยได้ร่วมแสดงความเห็นหัวข้อกฎหมายต่าง ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะอนุโตตุลาการแห่งนครหนานหนิง และจะมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบอำนาจในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ระหว่าง ศาลจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปเรื่อง ศาลจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือที่ ศย. ๓๐๕.๐๐๘(Ε)/๑๒๙ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึงแรกของประชาชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบอำนาจในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ระหว่าง ศาลจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ระหว่าง ศาลจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

๒. หนังสือศาลจังหวัดพะเยา ที่ ศย. ๓๐๕.๐๐๘(Ε)/๑๒๙ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึงแรกของประชาชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ระหว่าง ศาลจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEX พ.ศ.๒๕๖๗ และเอกสารประกอบการงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปเรื่อง ตามที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับมอบหมายให้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEX พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกจ่ายสำหรับการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEX รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEX พ.ศ.๒๕๖๗ และเอกสารประกอบการงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ กองแผนงาน งานงบประมาณ แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขออนุมัตินำงบประมาณสะสมของส่วนงานมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้ทำหนังสือถึงกองแผนงาน เรื่อง ขออนุมัตินำงบประมาณสะสม มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๒,๖๐๐ บาท ซึ่งทางกองแผนงานได้แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามหนังสือที่ อว ๗๓๑๐/๐๙๘๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขออนุมัตินำงบประมาณสะสมของส่วนงานมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ แจ้งผลการดำเนินงานพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ คณะ ๒๕ หลักสูตร (๔๑ ทุน) โดยคณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน จำนวน ๓ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ จำนวน ๑ รุ่น
๒. หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต แผน ข จำนวน ๑ รุ่น
๓. หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒ รุ่น

คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ จำนวน ๑ รุ่น (ไม่มีผู้สมัคร)
๒. หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต แผน ข จำนวน ๑ รุ่น (ไม่มีผู้สมัคร)
๓. หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒ รุ่น ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จำนวน ๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ สุวรรณสุจริต สังกัดคณะนิติศาสตร์ และ นางสาวลลิตา กิ่งเนตร สังกัดคณะนิติศาสตร์

ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ รายงานความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘

สรุปเรื่อง ด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งครบระยะเวลาที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้ขอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการขอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ

๑. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๒. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ รายงานจำนวนนิสิตใหม่รหัส ๒๕๖๗ ของคณะนิติศาสตร์

สรุปเรื่อง ด้วยงานรับเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รายงานจำนวนนิสิตของคณะนิติศาสตร์ที่ได้สมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS ๑ ๒ และ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ในสถาบันการศึกษาระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล

สรุปเรื่อง เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ในสถาบันการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ในสถาบันการศึกษาระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ ของฝ่ายคุณภาพนิสิต ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ตามที่ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการของฝ่ายคุณภาพนิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทางฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยโครงการนี้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ อันประกอบไปด้วย สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ คณะกรรมการชั้นปี และนิสิตที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานในการใช้ยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเองและเพื่อนนิสิต ในระหว่างที่ศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา มีการดำเนินกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

ช่วงเช้า การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน

ก. (หลักการและขั้นตอนการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลกรณีต่างๆ ได้แก่ เป็นลม ลมแดด ชักหมดสติ เลือดกำเดาไหล การสำลัก สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ไฟไหม้น้ำร้อนลวก บาดแผลและการห้ามเลือด การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ การพันผ้าและการใส่เฝือกชั่วคราว และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)

ข. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และการใช้ยาเบื้องต้น วิทยากรโดย ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ช่วงบ่าย การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรโดย พว.อนุรักษ์ ขุนอ้อย , พว.วิไลวรรณ สระเกต และ พฉพ. ไชยวัฒน์ เรื่องจิตต์ การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๓ โครงการที่จะมีการดำเนินการ ในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ของฝ่ายคุณภาพนิสิต

สรุปเรื่อง โครงการที่จะมีการดำเนินการ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ของฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้แก่

๑. โครงการผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ พบนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และผู้ปกครอง โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง PKY ๔ โดยในการจัดกิจกรรม เน้นการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ ทางด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้งทางด้านความเป็นอยู่ ทางด้านวิชาการ ตลอดจนการดูแลและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่คณะจัดให้

๒. โครงการค่ายตราชูนักกฎหมายคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้อง UB๐๐๑ โดยในการจัดกิจกรรม เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายคุณภาพนิสิตจึงขอแจ้งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการทราบรูปแบบการดำเนินการ เพื่อขอทราบข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๔ การเตรียมความพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นิสิตใหม่

สรุปเรื่อง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะมีการรายงานตัวของนิสิตใหม่คณะนิติศาสตร์เพื่อเข้าพักหอในการนี้ทางฝ่ายคุณภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจจำนวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่จะเดินทางเข้าหอพักในห้วงเวลาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแล อำนวยความสะดวกต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๖.๑ รายงานการคืบหน้าจำนวนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗

สรุปเรื่อง รายงานจำนวนนิสิตที่ศึกษาอยู่หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๗ ดังนี้

- แผน ๑ (แผน ก๑) ไม่มีนิสิตเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนนี้
- แผน ๑.๒ (แผน ก๒) มีนิสิตเข้าศึกษาจำนวน ๕ คน
- แผน ๒ (แผน ข) มีนิสิตเข้าศึกษา ๙ คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗.๑ จำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ มีผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๑๔ คน เข้ารับการสัมภาษณ์และสอบผ่านสัมภาษณ์ จำนวน ๑๐ คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘.๑ การดำเนินงานของคลินิกกฎหมายช่วงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น ฝ่ายคลินิกกฎหมายจึงขอรายงานแนวทางการดำเนินงานช่วงเปิดดังนี้

๑. การทำงานเชิงรุก ภายนอกมหาวิทยาลัย จะมีการประชาสัมพันธ์คลินิกกฎหมายฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจะมีการทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตั้งในตัวเมือง และหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

๒. การทำงานเชิงรุก ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการประชาสัมพันธ์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจะมีการทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และ จัดกิจกรรมประชุมผู้นำนิสิตทั้งองค์การนิสิต สภานิสิต และ สโมสรนิสิตทุกคณะ เพื่อสร้างการรับรู้ของคลินิกกฎหมายเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์คลินิกกฎหมายต่อไป

๓. การทำงานบริการวิชาการบูรณาการกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จะจัดกิจกรรมร่วมกับย.ย. เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย เช่น การอบรมทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานคณะดำเนินงานของคุณ์ หรือ วัสดุความรู้ของผู้ไกล่เกลี่ยฯ

๔. การทำงานบริการวิชาการกับสาธารณะ จะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ

๕. การทำงานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับนิสิตในคณะฯ จะกิจกรรมให้นิสิตในคณะได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแต่ละเดือน คณาจารย์ท่านใดสนใจจะจัดกิจกรรมบริการวิชาการหัวข้อที่สนใจสามารถดำเนินการบูรณาการผ่านคลินิกกฎหมายได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘.๒ การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีความเป็นธรรม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สรุปเรื่อง ตามที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการ มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีความเป็นธรรม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการบริการประชาชนตามภารกิจของคลินิกกฎหมายฯ โดยจะมี ผศ.เฉลิมวุฒิ สารกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ. พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย ,นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร รักษาการหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายพันธศิลป์ เจนใจ งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘.๓ การดำเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง เนื่องด้วยวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จะเป็นการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ของนิสิตโครงการพิเศษ และยอดยืนยันสิทธิของนิสิตโครงการพิเศษมีทั้งสิ้น ๒๖ คน ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการได้ประสานติดตามและสร้างกลุ่มไลน์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างชั้นปีและผู้ดูแลแล้ว และจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนรวม PKY ๔ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘.๔ นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง ตามที่นิตินิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงทะเบียนเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ มีนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาภายในระยะเวลา ๓ ปีครึ่ง จำนวน ๔ คน คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ๑. นางสาวกรรณิกา เสนาวัง | รหัสนิสิต ๖๔๐๓๐๐๒๕ |
| ๒. นายฉะ กอหลิง | รหัสนิสิต ๖๔๐๓๐๓๒๘ |
| ๓. นางสาวพลอยชมพู สุภา | รหัสนิสิต ๖๔๐๓๑๐๓๗ |
| ๔. นางสาวพัชรินทร์ ดีโต๊ะ | รหัสนิสิต ๖๔๐๓๑๘๗๙ |

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๙.๑ ติดตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการจัดทำหนังสือและตำราทางกฎหมาย และ (ร่าง) อัตรการให้ทุนส่งเสริมการจัดทำหนังสือและตำราทางกฎหมาย คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ตามที่คณะนิเทศศาสตรได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตรวิระยุทธ หอมชื่น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการจัดทำหนังสือและตำราทางกฎหมาย และ (ร่าง) อัตรการให้ทุน ส่งเสริมการจัดทำหนังสือและตำราทางกฎหมาย คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายและกองคลังได้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว แล้ว ในลำดับต่อไปจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและเสนอเข้าที่ประชุมเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติต่อไป

ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ

รายงานความก้าวหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการจัดทำหนังสือและตำราทางกฎหมาย และ (ร่าง) อัตรการให้ทุนส่งเสริมการจัดทำหนังสือและตำราทางกฎหมาย คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารองค์กรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐.๑ คณะนิติศาสตร์ได้รับ ๒ รางวัล ในกิจกรรม PR UP Rankings ๒๐๒๔ เครือข่าย
 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปเรื่อง คณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ประเภทผู้อ่านข่าวสูงสุด) และรางวัลชมเชย
 TikTok ยอดเยี่ยม (ประเภทสร้างช่องยอดเยี่ยม) ในกิจกรรม PR UP Rankings ๒๐๒๔ เครือข่ายประชาสัมพันธ์
 สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่
 ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams นั้น
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการปรับแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาเพิ่มรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแจ้งเนื่องจาก อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ ได้ตีพิมพ์ผลงาน
 วิชาการครบ ๓ เรื่อง นับแต่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
 หลักสูตรฯ แล้ว และประสงค์จะร่วมเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

ปัจจุบันหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ จำนวน ๔ ท่าน
 ได้แก่ ผศ.ดร.ธิดา ไวกวี, ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร, รศ.ดร.นภันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย และผศ.ดร.วิมลเรขา
 ศิริชัยวารรณ หากมีจำนวนคณะกรรมการฯ เพิ่มขึ้นจะทำให้การทำงานมีความมั่นคงและต่อเนื่องยิ่งขึ้นตามเกณฑ์
 มาตรฐานหลักสูตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นแจ้งเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณา และหากพิจารณาเห็นชอบแล้ว ขอให้แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๗ ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาปรับเพิ่มค่าชั่วโมงการสอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากเดิม ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง เป็น ๘๕๐ บาทต่อชั่วโมง

สรุปเรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแจ้งด้วยจำนวนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในปี ๒๕๖๗ มีจำนวนนิสิต แผน ๑.๒ (แผน ก.๒ เดิม) จำนวน ๖ คน และ แผน ๒. (แผน ข. เดิม) จำนวน ๙ คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่คณาจารย์ผู้ร่วมสอนในการพัฒนาตนเอง และให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับรายได้ของคณานิติศาสตร์

ประเด็นแจ้งเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับเพิ่มค่าชั่วโมงการสอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากเดิม ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง เป็น ๘๕๐ บาทต่อชั่วโมง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและบริหารจัดการภายในคณะ โดยให้มีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน และมอบนายทรงพันธ์ อนุพันธ์ เป็นเลขานุการเพื่อดำเนินการพิจารณาปรับเพิ่มค่าชั่วโมงการสอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากเดิม ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง เป็น ๘๕๐ บาทต่อชั่วโมง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาเพิ่มรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุขศึกษิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุขศึกษิตแจ้งเนื่องจาก อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการครบ ๓ เรื่องนับแต่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรดุขศึกษิตมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติม อ.ดร. ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุขศึกษิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๔ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรและจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับดุขศึกษิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นแจ้งเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๔

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ พิจารณาเพิ่มรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘

สรุปเรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตแจ้งเนื่องจาก อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการครบ ๓ เรื่องนับแต่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติม อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นอาจารย์พัฒนาหลักสูตรฯ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรและจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับดุสิตบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นแจ้งเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมรายชื่อ อ.ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และ อาจารย์ประจำหลักสูตร นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาแจ้งตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการทำวิจัย มีนักวิจัยยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนทั้งสิ้น ๘ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้เสนอโครงการวิจัยทั้ง ๘ โครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม

- มติ จ้างเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
๑. อนุมัติตามเสนอ
 ๒. มอบฝ่ายวิจัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ พิจารณาช่วยเหลือนิสิต เรื่องการสอบภาษาอังกฤษและวิชาทางหุ่นส่วนบริษัท กรณีสอบติด นายสิบตำรวจ

สรุปเรื่อง อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์นิสิตสอบติดนายสิบตำรวจ นายศีกษก ไยโถม รหัสนิสิต ๖๓๐๓๒๐๖๐ แต่ยังคงติดการสอบภาษาอังกฤษและวิชาทางหุ่นส่วนบริษัท ขอให้ทาง คณะดำเนินการช่วยเหลือให้จบภายในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๗

- มติ จ้างเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบตามเสนอ
 ๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ พิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สรุปเรื่อง ด้วย ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการ สอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน และขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ ประเมินผลการสอน ในรายวิชากฎหมายทรัพย์สิน รหัสวิชา ๑๐๐๑๑๓ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการขอ กำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (LAW) (๖๗๑๑) ตามหลักเกณฑ์การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๒๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ได้ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ ประเมินผลการสอน กรณีของ ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการ ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ให้ ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (๒.๒) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

๑. ประเมินการสอนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๓ มีความชำนาญพิเศษในการสอน (ผ่านการประเมิน)
๒. การประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ผ่านการประเมิน)

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

ฝ่ายวิชาการ จ้างเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ ประเมินผลการสอน กรณีของ ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพื่อ ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. บันทึกข้อความคณะนิติศาสตร์ ที่ อว ๗๓๒๓.๐๑/๐๔๖๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
๒. คำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๒๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและ เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน

๓. แบบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการประจำคณะ (แบบฟอร์ม ปส. ๕)

๔. เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายทรัพย์สิน รหัสวิชา ๑๐๐๑๑๓

๕. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕

มติ จ้างเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบตามเสนอ

๒. มอบฝ่ายวิชาการและงานบุคลากรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)
กรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม